

# ควบ 2 คลังข้อมูล รับเปิดเสรีเบียดกัน

วราวุธ อันวาน

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)** อนุมัติให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเดินหน้าควบรวม สำนักงานอตราเบียดกันวินาศภัย (ไอพีอาร์บี) กับบริษัท ไทยอินชัวร์เรอส์ดาต้าเนท (ทีไอเอต) เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใน 1 ปี

สำหรับสำนักงานอตราเบียดกันวินาศภัย จัดตั้งโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยสมัยนั้น ปัจจุบัน คือ คปภ. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ สถิติที่สำคัญๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทุกประเภท รวมถึงวิเคราะห์และนำเสนอต้นทุนความเสียหายแก่ธุรกิจ

ขณะที่บริษัท ไทยอินชัวร์เรอส์ดาต้าเนท จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อเก็บข้อมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ ปัจจุบันมีข้อมูลทั้งหมดประมาณ 1.5 เทระไบต์ หรือ ราวๆ 1.5 ล้านล้านไบต์ หรือกว่า 1,500 กิกะไบต์ โดยสนับสนุนข้อมูลให้กับ คปภ. และกลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ หลังจากควบรวมกิจการเสร็จจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยแลนด์อินชัวร์รันส์ซีเรียลเอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ (ทีไออาร์ดี) ซึ่งการควบรวมกิจการมีความคืบหน้าไปได้ประมาณ

20% มีสถานะเป็นองค์กรอิสระหรือหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านสถิติ การคำนวณต้นทุน และอตราเบียดกันภัย ให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ ในการรับมือกับการเปิดเสรีอตราเบียดกันภัย โดยจะมีรายได้จากการให้บริการข้อมูลแก่ภาคเอกชน

จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอตราเบียดกันวินาศภัยกล่าวว่า สำหรับเหตุผลที่ต้องควบรวมกิจการของ 2 หน่วยงาน เพื่อรวมข้อมูลด้านประกันวินาศภัยทั้งระบบเข้าด้วยกันให้มีขนาดใหญ่เพียงพอในการนำไปทำการวิเคราะห์ต้นทุนความเสียหายให้เกิดความแม่นยำ กำหนดอตราเบียดกันภัยที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ และนำเสนอข้อมูลให้กับภาครัฐได้อย่างรอบด้าน

รวมทั้งยังทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะทั้งสองหน่วยงานทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน โดยทางบริษัท ไทยอินชัวร์เรอส์ดาต้าเนท ทำการเก็บข้อมูล และทางสำนักงานอตราเบียดกันวินาศภัย จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลที่มีความสมบูรณ์

ในการนำไปให้ใช้เกิดความรวดเร็ว

“เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่องค์กรด้านสถิติประกันภัย จะเป็นหน่วยงานอิสระทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางภาครัฐ อย่าง คปภ. การนำข้อมูลจาก อินชัวร์รันส์โร ไปใช้ วัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแล แตกต่างจากภาคเอกชนที่จะนำข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจ

การจัดทำรายงานจึงต้องให้เหมาะสมกับการใช้งาน” จุฑาทอง กล่าว  
ที่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบรวม กล่าว ว่า ต้องอย่างระมัดระวังเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยพนักงานจาก 2 บริษัท จะถูกโอนย้ายมาอยู่ที่บริษัทใหม่ และทำการพิจารณาฐานเงินเดือนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการจัดกำลังคนให้เหมาะกับงานใหม่ การกำหนดทุนจดทะเบียนเริ่มต้น การวางโครงสร้างผู้บริหาร และกำหนดคุณสมบัติผู้บริหารระดับสูง มีอิสระในการทำงานภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง

และมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

“การเปิดเสรีเบียดกันภัย จะต้องใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นจริง ไม่สามารถมโน หรือประมาณการได้เหมือนที่ผ่านมา เพราะอาจทำให้บริษัทมีปัญหาทางการเงินได้ และกระทบหมดทั้งอุตสาหกรรม การมีองค์กรข้อมูลที่ครบถ้วนจะทำให้การทำธุรกิจอิงอยู่บนความเป็นจริง” ที่เดช กล่าว

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากการศึกษารูปแบบหน่วยงานที่ให้คำแนะนำ และปรึกษาด้านข้อมูล สถิติ และการทำวิจัยประเทศอื่นๆ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งทาง คปภ. ก็พร้อมสนับสนุน และเป็นการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจกำกับดูแลกันเองมากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดเสรี

ทั้งนี้ การกำหนดอตราเบียดกัน

ภัยภายใต้องค์กรอิสระที่จะถูกจัดตั้ง  
ขึ้นใหม่นี้ จะต้องให้มีความเป็นธรรม  
กับประชาชน เมื่อเกิดเหตุประชาชน  
จะต้องได้รับการชดเชยอย่างรวดเร็ว  
และทางบริษัทประกันภัยสามารถอยู่  
ได้อย่างยั่งยืน ■





## ชงต่อหน้า

หนึ่งในมาตรการของสำนักงาน คปภ. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน นั้นคือ “มาตรการลดเบี้ยประกันรถทุกประเภท 5-10% สำหรับผู้ติดตั้งกล้อง CCTV” ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ยืนยันการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์

แม้ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นร้องเรียนว่า บริษัทประกันรถ ไม่ให้ความร่วมมือจนกระทั่ง คปภ. ต้องกางกฎหมายและบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ

ล่าสุดบนเวทีงานเสวนาภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจด้วยการประกันภัย” **มนต์ชัย ทัพไชย** กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผู้ร่วมวงเสวนา เห็นพ้องกับ “มาตรการลดเบี้ย CCTV นั้นดีเยี่ยม” กล้อง CCTV หนักรถช่วยคนตีลงโทษคนไม่ผิดตัวได้ ตอนนี้เจ้าของรถก็ตื่นตัวมาก เห็นรถบางคันตอนนี้ติดทั้งกล้องหน้า-กล้องหลังด้วย ยิ่งไงๆ ก็ไม่เชื่อว่าบริษัทประกันจะไม่ปฏิบัติแนวทางของ คปภ.

แหม!! ชงกันต่อหน้าแบบนี้ ท่านเลขา คปภ. รีบยกไม้ค์เรียกให้นายกสมาคมประกันวินาศภัยฯ ที่นั่งข้างๆ แทบไม่ทัน ยืนยันรับปากเสียงดังฟังชัดทันควัน สถานเดียวเลยว้า

**“บริษัทประกันพร้อมสนับสนุนปฏิบัติ ตามแนวทางของคปภ.”**